

บัญชีข้อสั่งการจากการตรวจราชการตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเด็นนโยบายด้านการจัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำใช้อย่างเพียงพอ

เขตตรวจ/ ว.ด.ป. /จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน ตามข้อสั่งการ	เอกสารหลักฐาน	หน่วยงาน
<p>ตัวชี้วัดเป้าหมาย : 1) แหล่งน้ำต้นทุนประปาชนบท 1,437 แห่ง 215,550 ครั้งเรือน 2) โรงเรียนและชุมชนมีระบบน้ำดื่มสะอาด 633 แห่ง 56,625 ครั้งเรือน 3) จำนวนแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น 969 แห่ง 5,996 ครั้งเรือน พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 64,950 ไร่</p>					
<p>27 พ.ย. 2560 ส่วนกลาง กทม.</p>	<p>1) การดำเนินโครงการในบางพื้นที่ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ เนื่องจาก (1) พื้นที่ดำเนินโครงการอยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้และยังไม่ได้รับการอนุญาตใช้ประโยชน์ (2) แนวขอบที่ดินในการก่อสร้างไม่ชัดเจน (3) ปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินที่ประชาชนไม่ยินยอมให้เข้าดำเนินการในภายหลัง (4) พื้นที่ดำเนินโครงการซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นและได้ดำเนินการไปแล้ว เป็นสาเหตุให้ต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ 2) การติดตามประเมินผลสำเร็จของการดำเนินโครงการและการจัดทำฐานข้อมูลติดตามโครงการขาดความจริงจังและต่อเนื่อง</p>	<p>ระดับนโยบาย : (1) ศึกษาระเบียบ และความเป็นไปได้ในการลดขั้นตอนและระยะเวลาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ในกรณีไม่สามารถดำเนินโครงการได้</p> <p>ระดับปฏิบัติการ : (2) ทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานเฉพาะกรณีดำเนินโครงการที่ต้องใช้องค์ความรู้ ความสามารถของหน่วยงานเป็นการเฉพาะ เช่น โครงการขนาดใหญ่ โครงการที่มีความสำคัญและซับซ้อน พื้นที่นอกเขตชลประทาน อ่างเก็บน้ำ ฝายต่างๆ การขุดเจาะบ่อบาดาลที่มีความลึก สำหรับการขุดลอกขนาดเล็ก การขุดเจาะบ่อบาดาลตื้น ควรพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการเอง</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ไม่สามารถดำเนินการได้ (เหตุผล) เนื่องจากการดำเนินการเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ นั้น มีขั้นตอนการขออนุมัติตามลำดับ และเกี่ยวข้องกันหลายหน่วยงาน อาทิ สำนักงบประมาณ คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง ส่งผลให้ไม่สามารถลดขั้นตอนหรือระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องดังกล่าว</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีแผนการปรับบทบาทการดำเนินงาน โดยมีแผนการดำเนินงานในโครงการขนาดใหญ่ สำคัญ และมีความซับซ้อน ซึ่งต้องใช้องค์ความรู้ ความสามารถ เป็นการเฉพาะ และใช้เครื่องจักร เทคโนโลยีที่ทันสมัย</p>		

เขตตรวจ/ ว.ด.ป. /จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน ตามข้อสั่งการ	เอกสารหลักฐาน	หน่วยงาน
		ระดับปฏิบัติการ : (3) จัดทำข้อมูลพื้นที่ดำเนินการตามตัวชี้วัดเป้าหมาย โดยแบ่งเป็นรายเขต รายจังหวัดอย่างชัดเจน เพื่อสามารถตรวจสอบข้อมูลการดำเนินการในแต่ละไตรมาสได้ และสะดวกในการลงพื้นที่ตรวจราชการของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีข้อมูลพื้นที่ดำเนินการตามตัวชี้วัดเป้าหมาย โดยแบ่งเป็นรายเขต รายจังหวัด อย่างชัดเจน เพื่อการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงาน		

- หมายเหตุ : 1) ข้อสั่งการ หมายถึง ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ จากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- 2) ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย หมายถึง ข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจจะดำเนินงานให้สำเร็จได้ ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ
- 3) ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ หมายถึง ข้อเสนอแนะที่เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ สามารถดำเนินการได้
- 4) ขอให้ส่งไฟล์บัญชีข้อสั่งการให้ผู้รับผิดชอบหลัก พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ รวม 3 ข้อ ได้รับครบ 3 ข้อ